

THÁI BÌNH

Phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác"

Tối nay, ngày 30/11, Ban Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác" tổ chức lễ phát động cuộc thi. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm (31/12/1966 - 31/12/2021), 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư (26/3/1962 - 26/3/2022) và 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022).



Tượng đài "Bác Hồ với nông dân Việt Nam" (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình).

Ảnh tư liệu

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết: Mục đích của cuộc thi nhằm tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chuyên đề toàn khóa: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". Thông qua cuộc thi giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu sâu sắc hơn về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình cảm, công lao của Bác đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, với Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nói riêng; đồng thời, khẳng định trách nhiệm và quyết tâm của Đảng bộ, nhân dân Thái Bình trong thực hiện lời căn dặn của Người là làm cho Thái Bình trở

thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt. Thông qua cuộc thi giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm được ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc

của tư tưởng Hồ Chí Minh trong các bài viết, bài nói, những lời căn dặn của Bác đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân Thái Bình, từ đó liên hệ, vận dụng vào thực

tiễn công tác, thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cá nhân..., góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững

mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ lực lượng vũ trang; học sinh phổ thông, sinh viên; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, công dân Thái Bình đang học tập, lao động, công tác, cư trú ở tỉnh ngoài quan tâm tới cuộc thi.

Lễ phát động cuộc thi bắt đầu từ 20 giờ 10 phút ngày 30/11/2021 tại trường quay của Đài PTTH Thái Bình. Đến thời điểm này, các công việc chuẩn bị cho lễ phát động cuộc thi đã cơ bản hoàn tất. Đài PTTH Thái Bình đã chuẩn bị đầy đủ các hệ điều kiện để truyền hình trực tiếp lễ phát động cuộc thi. Báo Thái Bình sẽ tiếp sóng chương trình, phát trực tiếp trên Báo Thái Bình điện tử và các nền tảng ứng dụng khác của Báo. Sở Thông tin và Truyền thông đã bố trí trang thiết bị và nhân lực kỹ thuật hỗ trợ đại biểu và thí sinh tham gia dự thi ngay tại lễ phát động cuộc thi.

Đồng chí Phạm Thúy Hà, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông) cho biết: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thiết kế phần mềm phục vụ cuộc thi. Giao diện phần mềm phù hợp với nội dung cuộc thi, tạo ấn tượng cho người dự thi; đồng thời, phần mềm được đơn giản hóa một cách tối đa để mọi người dân, mọi lứa tuổi đều có thể dễ dàng tham gia. Về hình thức thi giống như cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Riêng về nội dung sẽ có 2 bộ câu hỏi riêng cho 2 đối tượng gồm: dành cho sinh viên, cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân và dành cho học sinh phổ thông.

Ông Bùi Xuân Thành, Đảng bộ xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ)



Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết tỉnh sẽ tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác". Tôi thấy đây là cuộc thi rất ý nghĩa bởi lúc sinh thời, trong tình yêu thương bao la của Bác đối với nhân dân Việt Nam, Người đã dành những tình cảm đặc biệt cho Đảng bộ và nhân dân Thái Bình. Có Đảng, có Bác Hồ, đất nước chúng ta, mỗi gia đình chúng ta, mỗi con người chúng ta mới được như ngày hôm nay. Chúng ta biết ơn và nguyện mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Thông qua việc tham gia dự thi, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Thái Bình sẽ có thêm cơ hội thể hiện tình cảm sâu sắc đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu, chung tay góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ông Nguyễn Ngọc Tiếp, Bí thư Chi bộ thôn Lê Cử, xã Thụy Duyên (Thái Thụy)



Việc tỉnh tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác" là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là những lời căn dặn của Bác đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Bình. Ngay sau lễ phát động, Chi bộ sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc thi, từ đó thấy được trách nhiệm của mình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để góp phần thực hiện lời căn dặn của Bác là làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt.

Ông Nguyễn Chính Quy, Đảng bộ xã Tân Bình (thành phố Thái Bình)



Trong những lần Bác Hồ về thăm Thái Bình, những lời dặn dò, động viên, nhắc nhở của Bác đã tiếp thêm sức mạnh cho Thái Bình có những bước phát triển mới. Là một người dân "Quê hương năm tấn", tôi rất tự hào và luôn khắc ghi những lời dạy của Người. Khi tỉnh tổ chức cuộc thi "Bác Hồ với Thái Bình, Thái Bình thực hiện Di chúc của Bác", tôi đã tham gia với tích phẩm gần 1.000 trang viết tay để thể hiện tình cảm và sự kính trọng đối với Bác Hồ kính yêu và vinh dự đạt giải nhất. Khi tỉnh tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác", tôi rất hào hứng và chắc chắn sẽ tham gia với ý thức trách nhiệm cao nhất.

Sở Thông tin và Truyền thông đã thiết lập hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh bảo đảm phần mềm hoạt động thông suốt trên cả hai nền tảng là web và thiết bị di động. Sinh thời, Bác Hồ đã 5 lần về thăm Thái Bình. Người đã để lại những tình cảm lớn cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh cùng những lời di huấn thiêng liêng. Vì vậy, cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "Bác Hồ với

Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác" là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Ban Tổ chức cuộc thi yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh triển khai, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc thi, tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia.

NGUYỄN HÌNH - ANH ĐÀO

Xây vững niềm tin

(tiếp theo và hết)

KỶ 2: TIN TƯỞNG, NỖ LỰC, QUYẾT TÂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC



Diện mạo nông thôn mới xã Nam Thắng (Tiền Hải).

Các kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ban hành thời gian qua đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên trong tỉnh, từ đó xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc tổ chức triển khai thực hiện để đưa các chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân.

Cũng như các đảng viên khác trong Chi bộ thôn Hồng Thái, xã Quỳnh Khai (Quỳnh Phụ), đồng

chí Nguyễn Đạt Diệt đánh giá rất cao Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Theo đồng chí, Ban Chấp hành Trung ương đã bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện quy định này theo đúng tinh thần, nội dung của các nghị quyết, chỉ thị, Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. Song tôi cho rằng quy định dù chi tiết, cụ thể thế nào cũng không thể bao phủ hết những diễn biến sinh động của cuộc sống. Vì vậy, điều quan trọng nhất là bản thân mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao nhận thức, hiểu biết, chú trọng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất

đạo đức, lối sống, có khả năng điều chỉnh được hành vi, ứng xử về những điều đảng viên không được làm. Theo đồng chí, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Đinh Văn Du, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nam Hải (Tiền Hải) cho biết: Trên cơ sở nắm vững quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm, tôi sẽ tự suy ngẫm, tự soi, tự sửa, tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thiện bản thân. Với cương vị người đứng đầu tổ chức đoàn cơ sở, tôi cùng với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xã sẽ thường xuyên giáo dục, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên là đảng viên trong thực hiện 19 điều đảng viên

không được làm, qua đó kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh những vi phạm để góp phần xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nhiều tổ chức đảng đã chỉ đạo áp dụng các nội dung trong quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm vào việc đánh giá chất lượng, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức năm 2021. Đồng chí Bùi Văn Nguyễn, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Duyên (Thái Thụy) cho biết: Hiện nay, Đảng ủy xã đã quán triệt các kết luận, quy định mới ban hành của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến tất cả đảng viên trong Đảng bộ. Qua năm bắt thực tế tại địa phương, hầu hết cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ xã đều đồng tình, đánh giá cao các quan điểm, quy định mới của Đảng, đặc biệt là Quy định số 37-QĐ/TW. Song song với việc quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW, Đảng ủy xã còn chỉ đạo áp dụng vào việc đánh giá chất lượng, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức năm 2021. Ngoài ra, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tăng cường rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Việc rà soát tập trung vào những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên thực hiện không đúng chế độ chuyển sinh hoạt đảng hoặc đã chuyển

sinh hoạt đảng nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền; đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp; đảng viên đi làm ăn xa không chấp hành đúng quy định. Chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Qua đó nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tinh tiến phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh, lành đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Trong các kết luận, quy định mới ban hành của Trung ương liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cán bộ, đảng viên trong tỉnh cũng đặc biệt quan tâm và đánh giá cao Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng

tạo vì lợi ích chung và Quy định số 41-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Là người từng qua nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý, đồng chí Nguyễn Hồng Chương, tổ 18, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình cho rằng: Kết luận số 14-KL/TW và Quy định số 41-QĐ/TW là "cú hích" mới trong công tác cán bộ, thể hiện sự kiên quyết của Đảng trong việc chọn lựa cán bộ có đức, đủ tài để gánh vác trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Những quy định cụ thể trong Quy định số 41-QĐ/TW sẽ buộc mỗi cán bộ quản lý phải tự xem xét, soi chiếu bằng lương tâm, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm cá nhân của mình có xứng đáng với vị trí được bổ nhiệm hay không. Qua năm bắt, theo dõi, tôi thấy cán bộ, đảng viên và nhân dân rất hài lòng với quy định này để không còn chuyện cán bộ dựa dẫm vào nhau, làm việc cầm chừng, giữ ghế, hiệu quả không cao, dù bị cảnh cáo, khiển trách vẫn "bình chân như vại" hoặc chỉ bị điều

chuyển công tác, dù bị kỷ luật do chủ quan, do yếu kém quản lý thì không thể coi là gương mẫu. Tuy nhiên, đồng hành với đổi mới phải có hành lang pháp lý để bảo vệ những cán bộ dám nghĩ dám làm, dám đột phá tư duy, chính vì vậy, cần bộ phận khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của Đảng là rất đúng đắn. Việc bảo vệ cán bộ trước những rủi ro có thể gặp phải trong quá trình đổi mới sáng tạo sẽ giúp cán bộ có động lực, niềm tin, yên tâm, mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, dám đột phá. Khó khăn, thách thức ngày càng tăng, trong đó phải kể đến ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, càng đòi hỏi đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải không ngừng đổi mới và bất phá; vì vậy, Kết luận số 14-KL/TW vừa là động lực, cũng là "lời căn dặn", là hành trang cho cán bộ vững tin cống hiến, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, thực hiện trọng trách, sứ mệnh với đất nước.

Nhìn lại chặng đường Đảng đồng hành cùng dân tộc cho thấy, vào những giai đoạn, thời điểm quan trọng, Đảng ta luôn có những quyết sách đúng đắn, kịp thời để thay đổi cục diện, đưa cách mạng tiến lên. Với việc xác định trúng khâu then chốt, đúng các vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và hội nghị Trung ương 4 lần này, Đảng một lần nữa cho thấy sự lãnh đạo sáng suốt, khoa học của một đảng cầm quyền. Đó là cơ sở để nhân dân tin tưởng, nỗ lực, quyết tâm phát triển bền vững đất nước trong thời gian tới.

ĐÀO QUYN



Mô hình trồng dưa lưới theo công nghệ hiện đại ở xã Tiến Đức (Hưng Hà) cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.